



ที่ สก ๗๓๒๐๑/ว ๐๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
๙๙ หมู่ ๖ ถนนรัชตะวิถี ตำบลทับพริก'
อำเภออรัญประเทศ สก ๒๗๑๒๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญชวนประชาสัมพันธการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับประชาสัมพันธ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะอาดต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจกรรมประจำวันของคนคนมากมายต่างกันไปตามปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้วจะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ตามเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑.

(นางรัตนกร พุดเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

สำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์. ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๓

โทรสาร ๐-๓๗๕๔-๓๔๓๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

3. ทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนที่จุดทิ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด (Drop Off) เมื่อถึงวันที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนไปเก็บรวบรวมไว้ที่สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน



4. เมื่อรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนได้ในปริมาณที่มากพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปกำจัดโดยผู้ประกอบการรับบำบัดกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้องและปลอดภัย



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 ส่วนของเสียอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 0 2298 2413 - 20 โทรสาร 0 2298 5393 Web site: www.pcd.go.th



การคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน อย่างง่ายสำหรับประชาชน

รู้จักของเสียอันตรายจากชุมชนกันก่อน ...!!

ของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง ของเสียที่ปนเปื้อน หรือมีส่วนประกอบของสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อ หรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานที่อื่นในชุมชน เว้นแต่สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วจากโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และของเสียกัมมันตรังสี

ตัวอย่างของเสียอันตรายจากชุมชน



สังเกตได้อย่างไรว่าเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน

- ◆ มีฉลาก หรือสัญลักษณ์ แสดงความเป็นอันตราย ติดอยู่บนภาชนะบรรจุ
- ◆ มีคำเตือนต่าง ๆ บนภาชนะ เช่น ห้ามรับประทาน ห้ามเผา อันตราย (DANGER) สารมีพิษ (TOXIC) สารกัดกร่อนโลหะ ระคายเคืองผิวหนัง (CORROSIVE) สารไวไฟ (FLAMMABLE) เป็นต้น

ตัวอย่างสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย และคำเตือนที่ติดอยู่บนภาชนะบรรจุ



ทำไมต้องแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน

เมื่อเราทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนไปพร้อมกับขยะทั่วไป สารอันตรายหรือสารพิษต่าง ๆ อาจปนเปื้อนเข้าสู่ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ผ่านทางดิน น้ำ และอากาศ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืช



การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

1. คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนรวมไปกับขยะทั่วไป



2. ทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนกับรถเก็บขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่นำไปเก็บรวบรวมไว้ที่สถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

